



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี A

(วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2019)

พี่น้องที่รัก วันนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ในพระวรสารที่เราเพิ่งได้รับฟัง เราได้ยินเสียงร้องของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างซึ่งประกาศเทศน์สอนในถิ่นทุรกันดารว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 3:2) อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการกลับใจและการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า? เพื่อพบคำตอบในเรื่องนี้ให้เราย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ประกาศถ้อยคำเหล่านี้ ในสมัยนั้นชาวอิสราเอลกำลังรอคอยพระเมสสิยาห์ ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ คล้ายกับที่เรากำลังรอคอยพระองค์เสด็จมาในวันคริสต์มาส แต่อุปสรรคใหญ่ที่สุดของการเสด็จมาของพระองค์คือ บาปแห่งการไม่มอบตนเองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น เพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์ เราต้องขจัดบาปนี้ให้สูญสิ้นไป พุทธอีกอย่างหนึ่งคือ เราต้องกลับใจ

การฉลองคริสต์มาสจะไร้ความหมายสำหรับเรา ตราบใดที่เรายังไม่รู้สึกเสียใจสำหรับการไม่มอบตนเองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า การกลับใจหมายถึงการรู้สึกเสียใจสำหรับสิ่งที่เราได้ทำหรือไม่ได้ทำ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต การกลับใจเป็นการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติใหม่ เป็นการกลับไปหาพระเจ้า จะเห็นได้ว่าการกลับใจที่แท้จริงรวมลักษณะสองประการของการเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เข้าด้วยกัน นั่นคือ การเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปและการกลับมาหาพระเจ้า ทั้งสองเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นและขาดไม่ได้เพื่อรับการอภัยจากพระองค์

เราต้องทำสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราต้องการให้พระคริสตเจ้ามาบังเกิดในจิตใจของเรา เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นโอกาสที่ เราจะถามตัวเอง อะไรคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และอะไรที่เราควรทำเพื่อเป็นที่สบพระทัยพระองค์ แต่เรากลับไม่ทำบ้าง? การทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงต้องการและไม่ทำสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ล้วนเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้พระคริสตเจ้าเสด็จมาหาเราในวันคริสต์มาส ให้เราขจัดบาปของเราออกไป สำหรับเราคาทอลิก เรามีวิถีทางพิเศษสำหรับการกลับใจ นั่นคือ ศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีกับพระเจ้า เราควรใช้เครื่องมือนี้ที่พระคริสตเจ้าทรงมอบให้เราก่อนวันคริสต์มาส ศีลอภัยบาปไม่เพียงขจัดบาปของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นต่อธารแห่งพระหรรษทานสำหรับเราด้วย ช่วยเราให้หลีกเลี่ยงบาป ทำให้เราเข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงศีลอภัยบาปพอดคิดถึงเรื่องเล่าที่น่าเชื่อถือได้เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่เมือง Cordoba ประเทศสเปน ที่วัดแห่งนั้นมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างพิเศษ กล่าวคือ พระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนไม่ได้ถูกตะปูตรึงกับไม้กางเขนทั้งสองข้างเหมือนที่เราเคยเห็น ข้างซ้ายถูกตรึงกับไม้กางเขน แต่ข้างขวา กลับห้อยขนานกับลำตัวของพระองค์ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้มีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งได้ทำบาปผิดต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์หลายอย่าง วันหนึ่งเขารู้สึกว่าพระเยซูเจ้ากำลังเรียกเขาให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังจากคิดแล้วคิดอีกเป็น

เวลานาน สามวันต่อมาเขาจึงตัดสินใจเข้าไปที่วัดแห่งนี้ พบพระสงฆ์องค์หนึ่งและขอสารภาพบาปกับท่าน พระสงฆ์คนนั้นดีใจมากที่เขากลับใจ หลังจากแนะนำให้เขาเตรียมตัวสักครู่หนึ่ง ท่านก็ฟังการสารภาพของเขาด้วยความตั้งใจ ให้ข้อคิดและกำลังใจ แล้วโปรดบาปให้เขา สัปดาห์ต่อมาชายคนนั้นกลับมาที่วัดแห่งนี้อีกเพราะเขาตกในบาปเดิมอีก คราวนี้ก่อนโปรดบาปพระสงฆ์ได้เตือนเขาว่า “ลูกรัก ระวังตัวให้ดีนะเพื่อจะได้ไม่ตกในบาปอีก” “ครับ คุณพ่อ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เลยทีเดียว” ชายคนนั้นตอบ และเขาได้พยายามอย่างหนักจริงๆ แต่เนื่องจากความอ่อนแอตามประสามนุษย์ เขาจึงตกในบาปเดิมนั้นอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เขาจึงกลับไปวัดเดิม สารภาพบาปเดิมกับพระสงฆ์คนเดิม พระสงฆ์ได้โปรดบาปให้เขา แต่ครั้งนี้ท่านเตือนเขาอย่างหนักและจริงจังว่า “ลูกรัก เราไม่สามารถเล่นตลกกับพระเจ้าได้นะ ถ้าครั้งต่อไปลูกกลับมาที่นี่พร้อมกับบาปเดิมอีก พ่อจะไม่โปรดบาปให้ลูกอีกแล้ว” ชายผู้นำสารคนนั้นกลับบ้านและพยายามอย่างหนักที่จะไม่ให้ตนเองแพ้ต่อการประจัญล่อลวง แต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้เหมือนเดิม และเมื่อเขากลับมาที่วัดเดิม พบพระสงฆ์คนเดิม และต้องสารภาพบาปเดิม เขาพอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และก็จริงดังคาดไว้ พระสงฆ์คนนั้นพูดกับเขาอย่างเด็ดเดี่ยวว่า “ไม่ ลูก เหลวไหลลึนดี พ่อเตือนลูกอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่สามารถเล่นตลกกับพระเจ้าได้ คราวนี้พ่อจะไม่โปรดบาปเดิมให้ลูกอีกแล้ว” ชายคนบาปผู้นำสารหัวใจแทบสลายและรู้สึกเหมือนตนเองถูกทำร้ายอย่างสาหัส ขณะนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังมาจากทางพระแท่น ทั้งสองมองขึ้นไปก็เห็นพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน กำลังดึงพระหัตถ์ขวาให้หลุดออกจากตะปูอย่างช้าๆ และยกขึ้นโปรดบาปให้ชายคนนั้นพร้อมกับตรัสว่า “ลูกรัก บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด” จากนั้นพระองค์หันมาทางพระสงฆ์พร้อมรอยยิ้มที่จริงใจพลางตรัสว่า “เพื่อรัก จำไว้ให้ดี เป็นเราที่หลังโลहितเพื่อชายคนนี้...ไม่ใช่ท่าน”

พี่น้องที่รัก พ่ออยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกหนักอกหนักใจเพราะความผิดบาปที่ทับถมลงบนตัวเรา และกักร้อนจิตใจเรา เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในยามเผชิญหน้ากับการประจัญล่อลวง เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าความพยายามที่ต่อต้านความโน้มเอียงในทางบาปของเรากำลังสูญเปล่า เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเหมือนกำลังถูกลูกตนเอง หยุดคิดสักครู่หนึ่งถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงทำเพื่อเรา พระองค์ทรงรักเรามากจนกระทั่งยอมหลังพระโลหิตและสละชีวิตของตนเองบนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของเราแต่ละคน พระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะต้อนรับเรากลับมาหาพระองค์และอภัยความผิดบาปทุกอย่างแก่เรา ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พระองค์จะเสด็จมาหาเราในรูปกุมารน้อยผู้หนึ่ง เราได้เตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระองค์และเตรียมจิตใจของเราไว้เป็นที่ประทับของพระองค์ด้วยการรับศีล อภัยบาปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคออกจากจิตใจของเราแล้วหรือยัง? **ขอพระอวยพรพี่น้องทุกคน**